

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE
HUYỆN ỦY CHỢ LÁCH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chợ Lách, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Số 399 -CVHU
*Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới.*

Kính gửi: - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội huyện,

Thực hiện Công văn số 486-CV/BTGTU ngày 15/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc tình hình diễn biến và chủ trương của tỉnh, huyện, xã về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần không được chủ quan, không hoang mang và phải quyết liệt trong phòng, chống dịch.

2. Tập trung tuyên truyền qua các kênh: Hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; tuyên truyền phóng thanh lưu động; tuyên truyền qua mạng xã hội (Fanpage, facebook, Zalo...) để nâng cao ý thức toàn xã hội chung tay phòng, chống, dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

3. Nội dung tuyên truyền: Theo nội dung tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (*gửi kèm tài liệu*). Ngoài ra, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của tỉnh, huyện nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành nghiêm việc phòng chống Covid-19 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Cập nhật thông tin chính thống về tình hình Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử theo địa chỉ: bentre.gov.vn/banchidaocovid19 để kịp thời tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Bến Tre.

4. Trong quá trình tổ chức tuyên truyền, thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời định hướng dư luận xã hội và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy nếu có vấn đề phát sinh, điểm nóng (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để theo dõi, chỉ đạo.

5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung công văn này, nếu có vấn đề phát sinh, điểm nóng báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Như kính gửi (kèm tài liệu tuyên truyền),
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Lê Văn Tùng

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19

Hiện nay, tình hình dịch Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, tính riêng đợt bùng phát thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay cả nước có trên 34 ngàn ca nhiễm. Đặc biệt, những ngày gần đây khu vực Nam Bộ, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh trung bình có khoảng 1.000 ca/ngày. Theo nhận định, phân tích của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Trung ương, biến thể Delta trong đợt bùng phát này rất nguy hiểm, khả năng lây lan rất cao so với các đợt trước.

Đối với địa bàn tỉnh Bến Tre, ca nhiễm Covid -19 đầu tiên trong đợt dịch lần thứ 4 này vào ngày 03/7/2021, tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, là F1 của bệnh nhân Covid -19 ghi nhận tại Tiền Giang (ngày 30/6/2021), những ngày tiếp sau, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan khó lường. Tính đến sáng ngày 15/7/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 102 ca, ngành y tế và các ngành chức năng đang tích cực truy vết, khoanh vùng các F1, F2,... theo lịch trình di chuyển của các F0 để dập dịch. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4037/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 về việc triển khai áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên toàn huyện Ba Tri và Bình Đại, thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới. Áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid -19 trên toàn thành phố Bến Tre. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh, nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng là rất cao, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, phát triển kinh tế mà các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối trong và ngoài nước sẽ triệt để lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch Covid - 19 nhằm gây hoang mang trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động và người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch, đó là ra đường phải đeo khẩu trang; thường xuyên khử khuẩn tay; giữ khoảng cách khi tiếp xúc; không tụ tập đông người và thực hiện khai báo y tế theo yêu cầu; đặc biệt là thực hiện nghiêm giãn cách, cách ly theo quyết định của UBND tỉnh và UBND các cấp.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức bình tĩnh; không được chủ quan nhưng cũng không hoang mang và phải kiên quyết phòng, chống dịch Covid - 19. Nêu cao tinh

thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt như khan hiếm về hàng hóa, thực phẩm... dẫn đến tập trung mua hàng hóa, thực phẩm dự trữ, gây mất an ninh trật tự. Lợi dụng tình hình này, người bán hàng hóa sẽ nâng giá, gây sốt giá ảo... làm thiệt hại lợi ích của người dân. Các cơ quan chức năng luôn đảm bảo lượng hàng hoá thiết yếu phục vụ cho nhân dân. Hiện tại ở các chợ, siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, đề nghị người dân không thực hiện các hành vi gom, trữ hàng hoá, lương thực thực phẩm gây khan hiếm cục bộ, là cơ hội để tiêu thương tăng giá, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội một phần hoặc toàn bộ theo Chỉ thị 16, trong đó bắt đầu từ 0 giờ ngày 09/7/2021 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16. Do vậy, lượng người từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác về Bến Tre sẽ nhiều hơn. Tất cả khu cách ly trên địa bàn đều đã được kích hoạt để tiếp nhận những người từ các địa phương có dịch về thực hiện cách ly, kể cả những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính đi từ vùng có dịch vẫn phải cách ly theo quy định. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt.

Người dân đi từng vùng dịch trở về địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, khi cần tư vấn về y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid - 19, liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc đường dây nóng (Số Y tế: 0965 261 919) hoặc liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bến Tre, địa chỉ: <https://cdcbentre.org/> (Điện thoại BS Phương 0983 375 444) để được hỗ trợ tư vấn.

Mọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong việc theo dõi, phát hiện người lạ mặt, người đến từ vùng có dịch mà không thực hiện khai báo y tế, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Đề nghị mọi tổ chức, cá nhân cần tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid - 19, nhất là không tham gia tuyên truyền, chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, kết quả công tác phòng chống dịch Covid -19. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong sử dụng mạng xã hội, không để các tổ chức phản động, thế lực thù địch tác động, lôi kéo, chống phá.

Với diễn biến tình hình rất phức tạp của dịch Covid -19 như hiện nay, rất cần sự chung tay, góp sức và thống nhất trong hành động của toàn xã hội, nhất định chúng ta sẽ kiểm soát tốt và dập dịch hiệu quả.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY